

Số: 18 /KH-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2014

## KẾ HOẠCH

Thực hiện Kế hoạch 87-KH/TU ngày 14/02/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện  
Chỉ thị 29-CT/TW ngày 18/09/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác  
an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại  
hóa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thực hiện Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 14/02/2013 của Tỉnh ủy về việc thực  
hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/09/1013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác  
an toàn lao động, vệ sinh lao động (ATLĐ, VSLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hóa,  
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 87-  
KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW của Ban Bí thư, như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của các cấp chính quyền, người sử  
dụng lao động và người lao động về ATLĐ, VSLĐ; từng bước xây dựng văn hóa an  
toàn lao động tại nơi làm việc.

Đẩy mạnh công tác ATLĐ, VSLĐ trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản  
xuất kinh doanh trong toàn tỉnh; từng bước cải thiện điều kiện làm việc, khắc phục  
những hạn chế, vi phạm pháp luật về ATLĐ, VSLĐ; hạn chế đến mức thấp nhất tai  
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ xảy ra tại nơi làm việc.

### II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

Để thực hiện Kế hoạch số 87-KH/TU của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 29-  
CT/TW của Ban Bí thư; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan,  
UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động tập  
trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1) Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về ATLĐ,  
VSLĐ; từng bước nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định, nội  
quy, quy trình, biện pháp về ATLĐ, VSLĐ, PCCN tại nơi làm việc trong toàn thể  
cán bộ công chức, người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trong tỉnh.  
Thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia về ATLĐ, VSLĐ giai đoạn 2011-  
2015 và Đề án “Tuyên truyền pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao  
động trong các loại hình doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn II năm  
2013-2016”.

2) Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện về ATLĐ, VSLĐ trong các trường  
học và doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
CÔNG VĂN ĐẾN  
SỐ 245  
NGÀY 05/5/2014



ng nghiệp cho người lao động. Triển khai, đưa nội dung học tập về ATLĐ, VSLĐ trong các cơ sở giáo dục, dạy nghề cho học sinh, sinh viên; đặc biệt là môn học ATLĐ trong các Trường nghề, Cao đẳng và Đại học. Triển khai, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về huấn luyện ATLĐ, VSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị sử dụng lao động theo quy định của pháp luật lao động. Bổ túc các chương trình đào tạo, huấn luyện về kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho đối tượng học sinh, sinh viên và người lao động. Triển khai các chương trình huấn luyện, tập huấn về ATLĐ, VSLĐ cho bà con nông dân, ngư dân trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Tăng cường các hoạt động trao đổi thông tin, kinh nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ về ATLĐ, VSLĐ tiên tiến trên thế giới vào công tác ATLĐ, VSLĐ của tỉnh.

3) Nâng cao có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATLĐ, VSLĐ. Kiện toàn, phân công và phối hợp tốt hoạt động quản lý nhà nước về ATLĐ, VSLĐ giữa cấp tỉnh, huyện, xã; giữa các ngành Lao động-thương binh và xã hội, Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên – Môi trường, Giao thông và Vận tải, Phòng cháy và chữa cháy...v.v.; Tích cực tham gia đóng góp, xây dựng hệ thống pháp luật về ATLĐ, VSLĐ, đặc biệt là Dự án Luật ATLĐ và các văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao động về ATLĐ, VSLĐ. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về ATLĐ, VSLĐ; điều tra kịp thời và kết luận khách quan, chính xác các vụ tai nạn lao động. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về ATLĐ, triển khai và xử lý đúng các hành vi vi phạm pháp luật về ATLĐ, VSLĐ theo quy định của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

4) Nghiêm chỉnh chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về ATLĐ, VSLĐ. Các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và người lao động có nghĩa vụ chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về ATLĐ, VSLĐ được quy định trong các Điều ước Quốc tế, Bộ luật Lao động và các luật chuyên ngành. Bảo đảm việc thực hiện các quy định, quy trình, biện pháp về ATLĐ, VSLĐ theo đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về ATLĐ, VSLĐ; các chế độ, chính sách về ATLĐ, VSLĐ đối với người lao động. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện các quy định, tiêu chuẩn về ATLĐ, VSLĐ của thế giới, của các tổ chức quốc tế hoặc đối tác trong kinh doanh có lợi hơn cho người lao động hoặc có quy định cao hơn so với quy định của pháp luật Việt Nam.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tổ chức thực hiện Kế hoạch số 98-KH/TU của Tỉnh ủy về Chỉ thị 29-CT/TW của Ban Bí thư:

1) Sở Lao động-thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành tổ chức, triển khai các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện về ATLĐ, VSLĐ cho các doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình Quốc gia về ATLĐ, VSLĐ giai đoạn 2011 – 2015, Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ



sinh lao động- Phòng chống cháy nổ hàng năm, Đề án “Tuyên truyền pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn II năm 2013-2016”; trong đó có nội dung tuyên truyền về ATLĐ, VSLĐ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATLĐ, VSLĐ; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chương trình Quốc gia về ATLĐ, VSLĐ hàng năm, chương trình hợp tác quốc tế về ATLĐ, VSLĐ và xây dựng quy chế phân cấp quản lý nhà nước về ATLĐ, VSLĐ cho cấp huyện, xã. Tổ chức và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra về ATLĐ, VSLĐ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ; tổ chức điều tra, kết luận các vụ tai nạn lao động; tiến hành xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm nghiêm trọng pháp luật an toàn lao động.

2) Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, tăng cường công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe người lao động; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động; tiến hành đo môi trường lao động và kiến nghị, tư vấn các biện pháp, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan, trường học cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động và nhân dân; hướng dẫn lực lượng sơ, cấp cứu tại doanh nghiệp, trường học. Tham gia với các ngành trong hoạt động quản lý nhà nước về ATLĐ, VSLĐ; thanh tra, kiểm tra về ATLĐ, VSLĐ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

3) Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục-đào tạo, Ban Quản lý các khu công nghiệp và các Sở, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ quản lý về ATVSLĐ thuộc lĩnh vực mình quản lý của ngành theo quy định pháp luật; chủ động, phối hợp với Sở Lao động – TBXH triển khai, tổ chức công tác ATLĐ, VSLĐ tại các cơ quan, doanh nghiệp quản lý. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ, VSLĐ chuyên ngành tại địa phương.

4) Sở Giáo dục-đào tạo chủ động, phối hợp với Sở Lao động-thương binh và xã hội, các ngành liên quan xây dựng, bổ sung chương trình, nội dung môn học ATLĐ phù hợp với thực tiễn vào dạy học tại các Trường học thuộc trách nhiệm quản lý; từng bước nâng cao nhận thức về ATLĐ, VSLĐ cho giáo viên, học sinh, sinh viên các trường học trong toàn tỉnh.

5) UBND các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATLĐ, VSLĐ trên địa bàn và nhiệm vụ quản lý về ATLĐ, VSLĐ theo sự phân công, phân cấp của UBND tỉnh. Chủ động tổ chức và phối hợp với Sở Lao động-thương binh và xã hội, các tổ chức đoàn thể nhân dân trong các hoạt động về ATLĐ, VSLĐ tại địa phương.

6) Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về ATLĐ, VSLĐ cho thành viên tổ chức mình. Xây dựng ý thức tự giác chấp hành các quy định, quy trình, biện pháp về ATLĐ, VSLĐ; từng bước tiến tới xây dựng văn hóa ATLĐ trong thành viên tổ chức mình và trong lực lượng người lao động, quản



chúng nhân dân. Tích cực phối hợp, tham gia với các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động thanh tra, kiểm tra về ATLĐ, VSLĐ. Tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về ATLĐ, VSLĐ trong các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.

7) Các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động, các doanh nghiệp tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATLĐ, VSLĐ cho người lao động, từng bước xây dựng văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ của người lao động tại nơi làm việc. Triển khai, thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động, hệ thống quản lý về ATLĐ tại doanh nghiệp; các quy trình, biện pháp bảo đảm ATLĐ, VSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc. Tham gia tích cực các hoạt động về ATLĐ, VSLĐ tại địa phương, như: Chương trình Quốc gia về ATLĐ-VSLĐ, Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ hàng năm, Đề án “Tuyên truyền pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

8) Giao cho Sở Lao động-thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai, thực hiện kế hoạch này. Đề nghị các Sở, ban, ngành, các địa phương, doanh nghiệp định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp, báo cáo việc thực hiện Kế hoạch này, gửi về Sở Lao động-thương binh và xã hội để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động-thương binh xã hội, Tỉnh ủy và UBND tỉnh theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- TTr.TU, TTr.HĐND tỉnh; “b/c”
  - Ban Cán sự UBND tỉnh; “ ”
  - Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
  - UB Mặt trận tổ quốc tỉnh và các đoàn thể;
  - Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
  - Ban Dân vận Tỉnh ủy;
  - Ban VHXXH-HĐND tỉnh;
  - Các Sở, ban, ngành tỉnh;
  - Đài PTTH, Báo BR-VT;
  - Các doanh nghiệp trong tỉnh;
  - UBND huyện, thành phố;
  - Lưu VT-TH.
- V3@16/4/2014

KT. CHỦ TỊCH   
PHÓ CHỦ TỊCH  
  
**Lê Thanh Dũng**